

**HƯỚNG DẪN**  
**Công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2024**

Thực hiện Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU ngày 23/02/2023 của Ban Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và hiệu quả các nội dung về biên giới lãnh thổ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và các văn kiện, chỉ thị, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền về biên giới lãnh thổ trong tình hình mới; góp phần củng cố sự thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận trong Nhân dân.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng các vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xuyên tạc hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

**2. Yêu cầu**

- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng trong tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; tạo thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc ở những nơi còn tồn đọng cũng như công tác quản lý biên giới trên đất liền.

- Đa dạng hoá về nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến mọi người dân. Phát huy hơn nữa những kết quả tích cực đã đạt được trong phối hợp, triển khai nhiệm vụ, đảm bảo công tác phối hợp giữa các lực lượng tuyên giáo được chặt chẽ, kịp thời, đa chiều, toàn diện.

- Gắn các nội dung tuyên truyền về biên giới lãnh thổ quốc gia với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

## II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

### 1. Nội dung tuyên truyền

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về biên giới, lãnh thổ đó là:

+ Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra là: (i) Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị; (ii) Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

+ Quan điểm nhất quán của Nhà nước ta trong chủ trương giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ với các nước đó là: (i) Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới; (ii) Các bất đồng, tranh chấp về biên giới lãnh thổ phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua thương lượng, trên tinh thần hữu nghị và lắng nghe thân thiện, bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế; (iii) Biên giới, lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; việc giải quyết vấn đề biên giới phải được trao đổi, bàn bạc thống nhất giữa các quốc gia độc lập, có chủ quyền liên quan, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; phải được xác lập bằng các điều ước quốc tế được cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất phê chuẩn.

- Đối với các tuyến biên giới:

+ Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ biên giới theo 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ký năm 2009: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009). Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm đi phân định biên giới trên đất liền và kết quả sau 15 năm ký kết 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

+ Tuyến biên giới Việt Nam - Lào: Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các Tuyên bố chung và Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Tuyên truyền về quá trình xác lập đường biên giới

Việt Nam - Lào, thành quả và ý nghĩa; công tác quản lý và bảo vệ biên giới. Tuyên truyền về các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào (ký ngày 16/3/2016) và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào (ký ngày 16/3/2016).

+ Tuyên biên giới Việt Nam - Campuchia: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia trên cơ sở quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Tuyên truyền về quá trình đàm phán giải quyết biên giới với Campuchia: các kết quả đạt được (đã hoàn thành 100% công tác hoạch định và 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc) và công việc còn lại (16% khối lượng công tác phân giới cắm mốc). Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước như<sup>1</sup>: Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia (ký ngày 05/10/2019); Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia (ký ngày 05/10/2019);...

- Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, đậm nét nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta với Lãnh đạo cấp cao các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia về biên giới trên đất liền<sup>2</sup>. Tuyên truyền các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa các bên, phát huy vai trò định hướng chiến lược của đối ngoại đảng đối với quan hệ song phương, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các kênh Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp, cũng như giữa các bộ, ngành trọng điểm như ngoại giao, quốc phòng, công an; tăng cường hợp tác tại các khuôn

<sup>1</sup> Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 18/2/1979); Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 07/7/1982); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005)...

<sup>2</sup> Điều 4, khoản 4.6 tại Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (12-13/12/2023). Nội dung cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (10/4/2023). Điều số 10 và số 14 tại Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (8-9/11/2012); nội dung cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của thủ tướng Hun Manet (11-12/12)...

khô đa phương, kịp thời trao đổi về những vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới mà các bên cùng quan tâm; cùng với cộng đồng quốc tế chung tay ủng hộ với các thách thức an ninh phi truyền thống.

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Trung Quốc, trong đó có quan hệ hợp tác giữa các địa phương khu vực biên giới trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh và quốc phòng. Đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; các cơ chế chính sách và triển khai các biện pháp tạo môi trường thông thoáng nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp hai bên đầu tư vào khu vực biên giới.

- Tiếp tục tuyên truyền động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân giữa các bản, làng, xã, huyện, tỉnh sát biên của hai nước, nhất là tại các địa bàn còn có hiện tượng di cư tự do và hôn nhân không giá thú khó kiểm soát. Triển khai các biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của người gốc Việt tại Campuchia; tiếp tục giải quyết giấy tờ pháp lý để bà con người gốc Việt yên tâm làm ăn, sinh sống ổn định, lâu dài tại Campuchia.

- Chú trọng thông tin về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, đặc biệt ở các khu vực biên giới còn chưa được phân giới, cắm mốc để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, kiên quyết không để các thế lực thù địch, lực lượng đối lập phản động lôi kéo, gây chia rẽ mối quan hệ giữa các nước hay sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

- Đổi mới các hình thức, phương thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn tuyến biên giới khác nhau và trong bối cảnh, tình hình cụ thể.

- Đẩy mạnh ứng dụng phương thức truyền thông mới, nhất là mạng xã hội trên toàn lực lượng. Phát huy hơn nữa việc sử dụng các trang thông tin điện tử, mạng xã hội để truyền tải các nội dung thông tin đối ngoại về công tác biên giới trên đất liền. Qua đó phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, hiệu quả các nội dung liên quan với hình thức thể hiện hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân, nhất là giới trẻ quan tâm.

- Duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả của đổi mới phương thức thông tin đối ngoại về phân giới cắm mốc, quản lý biên giới phù hợp với đối tượng, địa bàn khác nhau và bối cảnh, tình hình cụ thể, phù hợp với giới trẻ, tiếp cận được đông đảo quần chúng nhân dân trong nước.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền miệng; tích cực tuyên truyền trực quan, sinh động qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, triển lãm thực tế ảo, vận động sáng tác, tạo điều kiện để các nghệ sĩ tham gia sáng tác, biểu diễn về đề tài biên giới, quảng bá hình ảnh, văn hoá, đất nước, con người Việt Nam, dễ dàng lay động cảm xúc công chúng, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước

và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối công tác giữ gìn, bảo vệ biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với việc lợi dụng các vấn đề biên giới, các vấn đề tôn giáo, dân tộc hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại quan hệ đối ngoại của Việt Nam cũng như hình ảnh, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn**

Tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng, sát đối tượng, sát thực tiễn và hiệu quả.

#### **2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; các chi, đảng bộ cơ sở,**

Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền gắn với công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc và âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề biên giới nhằm chống phá quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ.

#### **3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy**

Định hướng công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời phát hiện thông tin xuyên tạc, chống phá để ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.

#### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/cáo),
- Thường trực Huyện ủy,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- MTTQ và các TC chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện,
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Hoàng Văn Hiến**